

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

MORE – เหมือนเดิมใหม่ (ถามกันเยอะ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... เห็นตลาดออกอาการแบบนี้ เห็นเมฆก็ต้องชอกกลัวว่า ลองๆ

ติดตามกันที่ เพจ TH UTRADE นะครับ อาจจะเห็นภาพได้ชัดกว่า แม้จะกลัวเพียงสั้นๆ แต่ด้วยการเห็นภาพหรือเห็นกราฟทางเทคนิคแล้วนั้น มันจะเข้าใจได้ง่ายกว่า การบรรยายในคอลัมน์... แต่ก็อาจจะมีเอามาเกริ่นในคอลัมน์บ้างเป็นบางจังหวะไปก็แล้วกันนะครับ ซึ่งเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น จะเหมือนเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไหนั้น ตอบตรงๆ ว่า ในระดับ 1600+/- ตรงนี้นั้น มันก็อาจจะแกว่งๆ หน่อยๆ จนอาจจะทำให้เหมือนเกิดแรงสั่นไหวได้ทั้งสองฝั่ง ฝั่งขาย ก็อาจจะไม่มั่นใจ ฝั่งซื้อ ก็คิดว่า ยังน่าจะไปได้อยู่นะ แล้วอาจจะบังเอิญที่ จะมีแรงซื้อและแรงขาย ที่พอๆ กัน... ตลาดในระดับนี้ จึงอาจจะเหมือนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้มันเอง... อย่างที่เห็นเมฆ เคยหนักขึ้นให้ดูใน Live ไปเมื่อเร็วๆ นี้ แล้วนั้น ก็ยังเรียกว่า เลือกไว้ อยู่ 2 แบบเหมือนกัน และ เป็นแบบที่ พร้อมจะขึ้นยาวๆ ก็ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็อาจจะมีการย่อกลับ อีกครั้ง ก็ได้ มันเลยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดหน่อยในระยะนี้... แล้วก็อย่าลืมนะครับ เรื่องของปัจจัยทางเทคนิคที่ว่านี้ ไม่ได้รวมเรื่องของปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย หรือ สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น แม้จะรู้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เราไม่ได้เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในการคิด ดังนั้น ถ้าสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือคิดไม่ถึง เกิดขึ้นเมื่อไหร่ รูปแบบสัญญาณทางเทคนิค ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้... ไม่ว่าจะดีมากๆ หรือ ร้ายสุดๆ ไม่ได้อยู่ในวิสัยของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค... เท่าที่เห็นตอนนี้ ก็ว่ากันไปตามค่า ที่จะความเป็นไปได้เท่านั้น

ดูตามเกม... มีถามกันเข้ามาเยอะว่า จะเล่นเกมยาวๆ อย่างที่เห็นเมฆเคยกล่าวไว้หรือไม่

มีอะไรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างหลักๆ ใหม่... อันนี้ ก็ต้องกลัวว่า รูปแบบยาวๆ ยังหวังได้อยู่ครับ

แนวรับ : ... 1.34-1.30 ถ้าจะไม่ไหว ก็คือ หลุด 1.20

เป้าหมาย : ... 1.5+/- ยังหวังได้ ถ้ายืนได้ ก็มองยาวๆ ต่อ

Price Chart...(MORE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MORE... จริงๆ แล้ว รูปแบบของ Trend ว่ากันด้วยเรื่องของ MA. ระยะกลางๆ และ ยาวๆ นั้น ก็ยังคงอยู่ในภาวะ Bull Stage... ดังนั้น เรื่องของแนวโน้มในระยะกลางๆ ขึ้นไป นั้น ถ้าว่ากันตามโครงสร้างใหญ่ ก็ยังคงจะหวังรูปแบบ ตัว U ได้... ลองไปเปิดกราฟที่เห็นเมฆเคยกล่าวไว้ นะครับ... ส่วนในภาพนี้ จากการอ่อนตัวลงมานั้น เราอาจจะเริ่ม เห็นว่า มีรูปแบบราคา หรือ Pattern ที่น่าสนใจ เรียกว่า น่าจะจบการปรับตัวในขาลงที่ผ่านมาไปแล้วก็ได้... และด้วย Pattern แบบนี้ เกิดในขาขึ้นเดิมที่มีมาก่อน ดังนั้น ถ้าจบจริง Pattern นี้ ก็จะเป็นรูปแบบ ต่อเนื่องก็ได้เช่นกันนะครับ คือ จะขึ้นต่อเนื่องเหมือนที่เคยขึ้นมาก่อนหน้า